



# ไทยนิวส์

หนังสือพิมพ์รายวันภาพ-ข่าวสำหรับชนทุกชั้น.

ปีที่ 38 ฉบับที่ 13,551 ประจำวันพุธ ที่ 7 พฤศจิกายน 2550 ราคา 5 บาท

## มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดนิทรรศการ เกิดพระเกียรติ "แสงหนึ่งคือรุ่งงาม"

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จะจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในโอกาสเจริญพระชนมายุ ครบ 84 พรรษา ซึ่งถือว่าเป็นสถานที่สุดท้ายก่อนนำไปจัดแสดงถาวร ณ พระตำหนักดอยตุง หลังจัดแสดงมาแล้วทั่วประเทศ นิทรรศการที่จะนำจัดแสดงนั้นอยู่ภายใต้แนวคิด "แสงหนึ่งคือรุ่งงาม" The Spectrums โดยมีความหมายว่า "แสง" ส่องสว่างให้สรรพสิ่งอื่นปรากฏชัด แสงมีคุณค่าที่ไม่เคยแสดงตัวตน ผู้คนไม่แม้แต่จะค้นหาแสงนั้น เมื่อฉายแสงผ่านแท่งแก้วผู้คนจึงรู้ว่า เป็นสายรุ่งงาม ยิ่งคงควาเรียบง่ายที่ยิ่งใหญ่ เป็นแสงแห่งการให้แสงแห่งความรัก และพระมหากรุณาธิคุณ

โดยนิทรรศการดังกล่าวจะได้แสดงให้เห็นถึงพระประวัติ พระกรณียกิจ พระอัจฉริยภาพด้านต่างๆ รวมทั้งพระจริยวัตร ที่พระองค์ทรงดำเนินมาตลอดพระชนม์ชีพ ซึ่งสามารถอุปมาอุปไมยได้กับ "แสงหนึ่ง" คือ เปรียบดุจแสงที่ส่องสว่าง และส่องฉายอาบ ให้เราได้มองเห็นความสวยงาม ความยิ่งใหญ่ ของสรรพสิ่งในโลกนี้ แต่ผู้คนมักไม่ได้มองเห็น "แสง" นั้น

คณะผู้จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ ดังกล่าว ภายใต้การนำของ "ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม" ยังได้ถ่ายทอดภาพลักษณ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ให้ครบถ้วนยิ่งขึ้น ด้วยการอุปมาอุปไมยเปรียบเปรยกับ "รุ่งงาม" เพื่อสื่อความหมาย หรือ

คุณลักษณะที่ซ่อนอยู่ใน "แสงหนึ่ง" ซึ่งเมื่อผนวกรวมกันแล้วก็สะท้อนให้เห็นถึงความหมาย หรือคุณลักษณะอันงดงามที่อยู่ภายในแสง...ดูแสงหนึ่ง เมื่อวันฟ้าคลี่ ที่ปรากฏให้เห็นคือ รุ่งงาม

ภายในงานนิทรรศการท่านจะได้พบกับภาพประทับใจที่หาชมได้ยากของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ซึ่งจะจัดในระหว่างวันที่ 16-25 พฤศจิกายน 2550 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ณ อาคารศูนย์บรรณสารและ

สื่อการศึกษา ชั้น 5 และเมื่อเสร็จสิ้นการจัดแสดงที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จะนำนิทรรศการนี้ไปจัดแสดงถาวร ณ หอพระราชประวัติดอยตุง จ.เชียงราย ในเดือนธันวาคม 2550 ดังนั้นจึงเชิญชวนพสกนิกรชาวเชียงราย เข้าร่วมนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ อันทรงคุณค่านี้ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการวิชาการ โทรศัพท์ 0-5391-6385 ถึง 6 และส่วนประชาสัมพันธ์ 0-5391-7037.